



ประกาศกองทุนประกันชีวิต  
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตของที่ระลึกเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๖  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ กองทุนประกันชีวิต ได้มีโครงการ จ้างผลิตของที่ระลึกเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

จ้างผลิตของที่ระลึกเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พรีเมียมส์ ลินเนจ บูม จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑๙,๗๓๓.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสามสิบสามบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายพพล เปี้ยวไข่มุข)

ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต



## ประกาศกองทุนประกันชีวิต

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ กองทุนประกันชีวิตมีความประสงค์ จัดซื้อวัสดุสำนักงานประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเพื่อใช้ในการงานของกองทุนประกันชีวิต เนื่องจากเป็นวัสดุที่จำเป็น และวัสดุคงเหลือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน นั้น

จัดซื้อวัสดุสำนักงานประจำปี ๒๕๖๖ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอส.เอส.ฟอร์จูนเทรต จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๔,๔๕๐.๑๙ บาท (หนึ่งแสนสี่พันสี่ร้อยห้าสิบบาทสี่บาทเก้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖

(นายพนพล เบี้ยวไข่มุข)  
ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต





## ประกาศกองทุนประกันชีวิต

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาเว็บไซต์กองทุนประกันชีวิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

---

ตามที่ กองทุนประกันชีวิต ได้มีโครงการ จ้างพัฒนาเว็บไซต์กองทุนประกันชีวิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อพัฒนาเว็บไซต์กองทุนประกันชีวิตให้ทันสมัย และปรับปรุงเพิ่มองค์ประกอบบนเว็บไซต์ รองรับ การนำเสนอข้อมูล เนื้อหาสาระให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของกองทุนประกันชีวิต นั้น

จ้างพัฒนาเว็บไซต์กองทุนประกันชีวิต จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โอ.เอช.เอ็ม ดิจิตอลไลฟ์ จำกัด (ขายปลีก, ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายณพพล เปี้ยวไข่มุข)

ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต